

“จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน” ประกาศทำข้อตกลง กับรัฐบาลสหรัฐ หวังผลิตวัคซีนทดลองต้านโควิด -19 จำนวน 100 ล้านโดส

บริษัทตั้งเป้าเพื่อให้แน่ใจว่าทั่วโลกจะมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนทดลองต้านโควิด-19 เมื่อได้รับการอนุมัติจากฝ่ายกำกับดูแลแล้ว

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (NYSE: JNJ) (“บริษัท”) ประกาศในวันนี้ว่า แจนส์เซน ฟาร์มาซูติคอล ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลสหรัฐ เพื่อผลิตและส่งมอบวัคซีนทดลองต้านไวรัส SARS-CoV-2 ของแจนส์เซนอย่าง Ad26.COV2.S จำนวน 100 ล้านโดส เพื่อนำไปใช้ในสหรัฐหลังได้รับการอนุมัติหรือได้อำนาจตามมาตรการฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization หรือ EUA) จากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐ (FDA)

สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ของสหรัฐ (BARDA) ในสังกัดสำนักงานผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายการเตรียมพร้อมและการตอบสนองประจำกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐ ด้วยความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ประกาศทุ่มเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในข้อตกลงดังกล่าว โดยวัคซีนทดลองที่ว่าจะผลิตตามหลักการไม่เอากำไรในระดับสากลสำหรับใช้ฉุกเฉินเพื่อรับมือการแพร่ระบาด นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐอาจทำข้อตกลงเพิ่มเติมเพื่อซื้อวัคซีน Ad26.COV2.S เพิ่มอีก 200 ล้านโดสด้วย

นายแพทย์พอล สโตฟเฟิลส์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน กล่าวว่า “ทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเคียงข้าง BARDA และพันธมิตรทางวิทยาศาสตร์ เพื่อคิดค้นวัคซีนต้านไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีศักยภาพช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรายินดีอย่างยิ่งที่รัฐบาลสหรัฐเชื่อมั่นในตัวเรา และยังสนับสนุนแพลตฟอร์มและความพยายามในการวิจัยและพัฒนาของเรา เช่นเดียวกับความยืดหยุ่นของเทคโนโลยีวัคซีนที่เราคิดค้น ขณะนี้เรากำลังยกระดับการผลิตในสหรัฐและทั่วโลก เพื่อส่งมอบวัคซีนต้านไวรัส SARS-CoV-2 สำหรับใช้ฉุกเฉิน”

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ได้ดำเนินการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัส SARS-CoV-2 สืบเนื่องจากความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา กับ BARDA และอยู่ภายใต้การดูแลของ FDA โดยเมื่อไม่นานมานี้ ข้อมูลพรีคลินิกที่เพิ่งเผยแพร่ในวารสารที่ผ่านการทบทวนโดยผู้รู้เสมอเหมือนอย่าง Nature ระบุข้อมูลที่นำพ้อใจว่า การทดลองวัคซีนตัวเลือก Ad26.COV2.S ระยะ Phase 1/2a ซึ่งทดลองในมนุษย์เป็นครั้งแรกนั้น กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการกับอาสา

สมัครที่มีสุขภาพดีในสหรัฐและเบลเยียม

บริษัทกำลังประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนเทียบระหว่างการให้ยา 1 โดส กับ 2 โดส ในโครงการทดลองของบริษัท และทำงานอย่างแข็งขันเพื่อให้แน่ใจว่า วัคซีนดังกล่าวจะเป็นที่เข้าถึงได้ทั่วโลกหลังได้รับการอนุมัติหรือการอนุญาตจากฝ่ายกำกับดูแล จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ตั้งเป้าว่าจะบรรลุเป้าหมายในการผลิตวัคซีนกว่า 1 พันล้านโดสทั่วโลกภายในปี 2564 ในกรณีที่วัคซีนนี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการวัคซีนต้านไวรัส SARS-CoV-2 ของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จัดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AdVac(R) ของแจนส์เซน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในการพัฒนาวัคซีน Ebola ของแจนส์เซนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการยุโรป และที่ใช้ในการสร้างวัคซีนตัวเลือกสำหรับ HIV, RSV และ Zika โดยมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วกว่า 9 0,000 รายโดยใช้แพลตฟอร์ม AdVac(R) ของแจนส์เซน

เกี่ยวกับจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีคือรากฐานของชีวิตที่สดใส ชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง และอนาคตที่ก้าวหน้า ตลอดระยะเวลากว่า 130 ปีที่ผ่านมา เราจึงมุ่งมั่นสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัยและทุกช่วงของชีวิต ปัจจุบัน เราเป็นบริษัทเฮลท์แคร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุดในโลก และจะใช้ข้อได้เปรียบนี้ในการทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป เรามุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีราคาที่ย่อมเยาและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น รวมถึงสร้างสรรค์ชุมชนที่มีสุขภาพดีกว่าเดิม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกคนทั่วโลกได้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพแวดล้อมที่ดี เราใช้หัวใจ วิทยาศาสตร์ และความรอบรู้ ในการเปลี่ยนแปลงวิถีสุขภาพเพื่อมวลมนุษยชาติ รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jnj.com ติดตามเราได้ที่นี่ @JNJNews

เกี่ยวกับแจนส์เซน ฟาร์มาซูติคอล

ที่แจนส์เซน เรากำลังสร้างอนาคตที่โรคร้ายเป็นเรื่องในอดีต เราเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ในเครือจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อนาคตที่วางไว้กลายเป็นเรื่องจริงสำหรับผู้ป่วยในทุกที่ ด้วยการต่อสู้กับความเจ็บป่วยด้วยวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงช่องทางเข้าถึงให้ดีขึ้นด้วยความชาญฉลาด และรักษาความสิ้นหวังด้วยหัวใจ เราให้ความสำคัญกับเรื่องทางการแพทย์ ซึ่งเราสามารถสร้างความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดได้ ซึ่งได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือด และการเผาผลาญ, ระบบภูมิคุ้มกัน, โรคติดต่อ & วัคซีน, ประสาทวิทยาศาสตร์, มะเร็งวิทยา และภาวะความดันเลือดในปอดสูง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.janssen.com และติดตามเราได้ที่นี่ @JanssenGlobal

หมายเหตุถึงนักลงทุนเกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ในส่วนของความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกลวิธีที่มีศักยภาพป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ผู้อ่านไม่ควรยึดถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตมากเกินไป เพราะข้อความเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ในปัจจุบัน หากข้อสันนิษฐานไม่ถูกต้อง หรือความเสี่ยงหรือความไม่

แน่นอนที่ทราบหรือไม่ทราบมาก่อนเกิดขึ้นจริง ผลลัพธ์ที่แท้จริงก็อาจจะแตกต่างกันไปอย่างมากจากการคาดการณ์และการประมาณการของแจนส์เซน ฟาร์มาซูติคอล และ/หรือจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความท้าทายและความไม่แน่นอนที่อยู่ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงความไม่แน่นอนของความสำเร็จทางคลินิก และการได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบ ความไม่แน่นอนในเรื่องความสำเร็จเชิงพาณิชย์ ความยากลำบากและความล่าช้าในการผลิต การแข่งขัน ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิทธิบัตรที่คู่แข่งได้ไป การยื่นคัดค้านสิทธิบัตร ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ หรือความกังวลเรื่องความปลอดภัยอันเป็นผลมาจากการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ หรือการดำเนินการด้านกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และรูปแบบการใช้จ่ายของผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านดูแลสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมทั้งการปฏิรูปการดูแลสุขภาพทั่วโลก และแนวโน้มต่อการจำกัดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ สามารถอ่านได้ในรายงานประจำปีของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน บน Form 10-K สำหรับปีการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ซึ่งรวมถึงในส่วนที่ระบุว่า “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements” และ “Item 1A. Risk Factors” และในรายงานประจำปีไตรมาสบน Form 10-Q ที่ทางบริษัทได้ยื่นไปล่าสุด ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ โดยสำเนาของเอกสารดังกล่าวและเอกสารที่ยื่นในภายหลัง มีการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ผ่านทาง www.sec.gov, www.jnj.com หรือสามารถขอได้จากจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ทั้งนี้ แจนส์เซน ฟาร์มาซูติคอล และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ไม่มีข้อผูกพันในการปรับปรุงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใดเกิดขึ้นในอนาคต

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/403394/Johnson_and_Johnson_Logo.jpg